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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่  2/2555 
วันพุธที่  14  มีนาคม  2555 

ณ  ห้องประชุม  1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
---------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบด ี    ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ต้ังสกุล   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
4. นายนรากร  พุทธโฆษ์    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรนาถ  สินอุไรพันธ์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  และ 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย 
6. นายชูพงษ์  ทองคําสมุทร   หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
7. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
8. นายธรรมวัฒน์  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา  กองสาสนะ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
10. ร้อยโทอรรถ  ชมาฤกษ์    กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
11. นางอโนชา นนทคุปต์    เลขานุการคณะ 
 

ผู้ไม่มาประชุม  (ติดราชการ) 
1. นายวรัฐ  ลาชโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา   
3. นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา   
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย่ิงสวัสด์ิ  ไชยะกุล  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา   
 

เริ่มประชุมเวลา   13.45  น. 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1      รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  ครั้งที่ 1/2555  เมื่อวันที่  8 มีนาคม 2555  

 

มติ  ท่ีประชุมมีมติให้แก้ไข หน้า 2 บรรทัดท่ี 9  จากข้อความ ”ทางหลักสูตรเจ้าของรายวิชา” แก้ไขเป็น 
“หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์” 

 

หลังจากแก้ไขแล้ว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว   
 

ระเบียบวาระที่ 2     เรื่องสืบเนื่อง 
2.1  เสนอผลการศึกษาเพื่อทบทวนการปรับโครงสร้างองค์กรสายวิชาการในคณะ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ซ่ึงเป็นเจ้าของวาระ ได้ขอเลื่อนวาระการประชุมนี้ออกไปพิจารณาในการ 
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ประชุมครั้งต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 3     เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1  ขอแก้ไขระดับคะแนน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งว่าด้วยมีอาจารย์ประจําวิชา จํานวน 2 รายวิชา ได้แจ้งความประสงค์ขอ

แก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ประจําภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 ให้แก่นักศึกษา ดังนี้ 
1. รายวิชา 802 424 Architectural Design for Building Construction I  Sec.1 จํานวน 

นักศึกษา 3 ราย และ Sec.2 จํานวนนักศึกษา 3 ราย  เหตุผลเนื่องจากอาจารย์ประจําวิชา กรอกรายละเอียดคะแนน
สะสมของนักศึกษาไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และได้ทําการปรับฐานการแบ่งเกรดที่ถกูต้องเหมาะสมใหม่ 

2. รายวิชา 804 505 Seminar in Arch.  Sec.1 จํานวนนักศึกษา 31 ราย และ Sec.2 จํานวน 
นักศึกษา 33 ราย  เหตุผลเนื่องจากอาจารย์ประจําวิชา มีการปรับเกณฑ์การให้ระดับคะแนน และได้เข้าไปแก้ไข
ระดับคะแนนผ่านระบบ แต่ไม่ได้ยืนยันการแก้ไขระดับคะแนนดังกล่าว จึงทําให้ระดับคะแนนผิดพลาด 
 

ซ่ึงที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 
2555 ได้พิจารณาการขอแก้ไขระดับคะแนนครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 
8/2553 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2553 ซ่ึงกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยให้อาจารย์เจ้าของวิชา จัดทํา
บันทึกชี้แจงเหตุผลในการขอแก้ไขระดับคะแนน พร้อมแนบรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้อง และเข้าชี้แจงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการประจําคณะฯ แล้ว  ซ่ึงที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่า การขอแก้ไขระดับคะแนนดังกล่าวมีสาเหตุ
มาจากความผิดพลาดของอาจารยผ์ู้สอน และไมใ่ช่สาเหตุจากนกัศึกษาในรายวชิา ฉะนั้น เพื่อความเป็นธรรมแก่
นักศึกษา จึงเห็นสมควรให้แก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ให้กับนักศึกษาท้ัง 2 รายวิชาดังกล่าวได้ตามที่เสนอ  จึงเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 
1. เห็นชอบการขอแก้ไขระดับคะแนน (เกรด) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 จํานวน 2 

รายวิชา ตามที่เสนอ 
2. เพื่อลดข้อผิดพลาดในการให้ระดับคะแนน (เกรด) แก่นักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ในโอกาสต่อไป  

จึงให้ดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1  ให้รายวิชา/ หลักสูตร/ สายวิชา ต้องดําเนินการตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 กล่าวคือ 
1) รายวิชาที่มีอาจารย์สอนร่วม โดยเฉพาะอย่างย่ิงวิชาสตูดิโอ การให้ระดับคะแนน (เกรด) 

แก่นักศึกษา ต้องผ่านความเห็นชอบร่วมกันจากอาจารย์ในรายวิชามาก่อน 
2) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องพิจารณากลั่นกรองการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

แก่นักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตร ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อให้การรับรองระดับคะแนน 
(เกรด) แก่นักศึกษาด้วย 

 2.2  การปฏิบัติงานผิดพลาด ควรนําไปเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ต่อไปด้วย 

 

 3.2  ขอคืนสภาพนักศึกษา ระดับปริญญาตร ี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการแจง้ว่า นายอิสรา อมรกาญจนวัฒน์  ซ่ึงเคยเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ รหัสประจําตัว 493200099-6 ได้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 
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เนื่องจากไม่ได้ชําระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นหรือต่อทะเบียนการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ได้ย่ืนคําร้องขอคืนสภาพนักศึกษา เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2554 เพื่อเข้าศึกษาในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงทางสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้ตรวจสอบคุณสมบติัและเอกสารของ
บุคคลดังกล่าวแล้วครบถ้วน จึงขอให้ทางคณะฯ โดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
พิจารณาการขอคืนสภาพการเป็นนักศกึษาของนักศึกษารายนี้ เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ฉบับท่ี 829/2549)  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

อนึ่ง ฝ่ายวิชาการคณะ ได้ตรวจสอบรายละเอียดผลการเรียนของนักศึกษารายนี้แล้ว ปรากฏว่า เป็น
นักศึกษาชั้นปีท่ี 6  มีผลเกรดเฉลี่ยสะสม 3.14 แต่ยังไม่สามารถสําเร็จการศึกษาได้ เนื่องจากยังสอบไม่ผ่านรายวิชา 
801 105 Arch. Present. ซ่ึงเป็นวิชาที่ต้องเรียนในชั้นปีท่ี 1 และเปิดทําการสอนในภาคการศึกษาต้นเท่านั้น จึง
เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาของนักศึกษารายนายอิสรา 
อมรกาญจนวัฒน์  ได้ตามที่เสนอ 

 

3.3  กรอบคําของบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า เนื่องจากรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาซ่ึงเป็นเจ้าของวาระ ติด

ราชการสําคัญ จึงได้ขอให้ดําเนินการแทน ในการเสนอขอความเห็นชอบกรอบคาํของบประมาณ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556  ต่อที่ประชุม  โดยกรอบคาํขอฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ครุภัณฑ์ จํานวน  14 รายการ 
และสิ่งก่อสร้าง จํานวน 7 รายการ ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบคําของบประมาณรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตามที่
เสนอ เนื่องจากมีกรอบระยะเวลาที่ต้องเสนอต่อมหาวิทยาลัยภายในกําหนด  อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมได้ให้ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  ดังนี้ 

1.   เนื่องจากเอกสารประกอบการประชุมท่ีนําเสนอนั้น มีเฉพาะคําของบประมาณรายการครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง โดยไม่มีคําของบประมาณในหมวดอื่น  ดังนั้น การพิจารณาให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะ จึงเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบคําของบประมาณ ปีงบประมาณ 2556 เฉพาะในหมวดค่าครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสรา้ง 

2.   รายการครุภัณฑ์ท่ีเสนอ ควรระบุด้วยว่าเป็นครุภัณฑ์สําหรับหลักสูตร/กลุ่มงานใด เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารจัดการด้านการพัสดุหลังจากที่คณะไดร้ับการจัดสรรงบประมาณเป็นค่าครุภัณฑ์ดังกล่าวแล้ว 

3.   ในการเสนอขอความเห็นชอบคําของบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง นั้น  ควรที่จะเสนอ (ร่าง) แผน
กายภาพโดยรวมของคณะว่าจะมีการซ่อมแซมปรับปรุง/ก่อสร้างใหม่ สิ่งก่อสร้างรายการใด ในปีใด โดยมีแบบร่างเปน็
เช่นใด ให้คณะกรรมการประจําคณะได้พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด้วย  

 

3.4  ข้าราชการขอลาออกจากราชการ 
ประธานแจ้งว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรนาถ สินอุไรพันธ์  ข้าราชการสังกัดหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้ได้รับทุนรัฐบาล (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ตามโครงการพัฒนาอาจารย์ 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอยู่ระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ย่ืนความประสงคข์อ
ลาออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ 20 เมษายน 2555 เป็นต้นไป เนื่องจากได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์ สังกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และประสงค์จะขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่
ปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนตามสัญญาผูกพัน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ แทนการปฏบิัติงานชดใช้ทุน ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
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กรรมการประจําคณะบางท่านให้ข้อสังเกตว่า บุคลากรรายนี้มีวุฒิปริญญาเอก และมีตําแหน่งทาง
วิชาการแล้ว  ซ่ึงเป็นคุณสมบัติท่ีเป็นที่ต้องการของคณะ  รวมทั้งบุคคลผู้นี้เคยเสนอขอความเห็นชอบในการโอนย้าย
ไปสังกัดส่วนราชการอื่น แต่คณะกรรมการประจําคณะมีมติไม่เห็นชอบ  ประกอบกับทางคณะมีคณาจารย์ซ่ึงอยู่
ระหว่างการปฏิบัติงานชดใช้ทุนเช่นเดียวกับบุคลากรผู้นี้หลายราย  ซ่ึงหากเห็นชอบให้บุคลากรรายนี้ย้ายไปสังกัดและ
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ส่วนราชการอื่นได้  ก็อาจมีบุคลากรรายอื่นขอโอนย้ายและไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนที่ส่วนราชการ
อื่นได้อีก  ดังนั้น จึงควรมีเหตุผลท่ีสามารถอธิบายได้ว่า เหตุใดในคราวนี้จึงเห็นชอบให้บุคลากรผู้นี้ย้ายไปสังกัดและ
ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ ส่วนราชการอื่นได้ 

กรรมการประจําคณะท่านอื่นชี้แจงว่า บุคลากรรายนี้มีเหตุผลความจําเป็นทางครอบครัว และในการ
เสนอขอความเห็นชอบในคราวก่อน เป็นกรณีการขอโอนย้าย ซ่ึงอาจทําให้ทางคณะมีปัญหาเรื่องกรอบอัตราทดแทน  
แต่ในคราวนี้เปน็การขอลาออกจากราชการ เพื่อให้ทางคณะสามารถคงกรอบอัตราสําหรับการเปิดรับสมัครเพื่อบรรจุ
บุคลากรรายใหม่ได้  ซ่ึงผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นได้ให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบการขอลาออกจากราชการ และการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่
ปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนตามสัญญาผูกพัน ณ ส่วนราชการแห่งใหม่ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรนาถ สินอุไรพันธ์ ได้
ตามที่เสนอ   

 

3.5  การสรรหาคณบดี 
ประธานแจ้งว่า เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ วีระทวีมาศ จะครบวาระการดํารงตําแหน่ง

คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันที่ 13 กันยายน 2555 และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการ
สรรหาคณบดี พ.ศ. 2552  ข้อ 9 กําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะ ทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะ 
เพื่อกําหนดแผนหรือทิศทางการพัฒนาคณะที่พึงประสงค์ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการสรรหาคณบดี เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติม และคุณลักษณะตามที่คณะกรรมการ
สรรหากําหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และแนวทางการพัฒนาแก้ปัญหาของคณะ  
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะเพื่อการสรรหาคณบดีในครั้งนี้ด้วย 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ทางคณะแตง่ตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่ง ประกอบดว้ย 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานกรรมการ  หัวหน้าสายวิชาสถาปตัยกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ 
บริหารทุกหลักสูตร และเลขานุการคณะ เป็นกรรมการ  เพื่อดําเนินการให้มีการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็ง
ของคณะ จากการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ แล้วเสนอผลการทบทวนฯ ต่อคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ
พิจารณาและเสนอคณะกรรมการสรรหาคณบดีต่อไป  โดยในเบื้องต้นนั้น ให้คณะกรรมการชุดดังกล่าวเสนอรูปแบบ
วิธีการและแผนการดําเนินงานในการทบทวนภารกิจและจุดอ่อนจุดแข็งของคณะต่อคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการดําเนินการต่อไปด้วย  ท้ังนี้ หากเห็นว่าจําเป็น คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยการดําเนินงานได้ตามความเหมาะสม 

 

3.6  การกําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ 
ประธานแจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอให้คณะพิจารณาอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของคณะ 

ตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554 เพื่อการจัดเก็บข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตและ
คุณลักษณะของบัณฑิตตามอัตลักษณ์ท่ีกําหนด ดังนี้ 

1)  ตัวชี้วัดท่ี 9.2  ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคณะ (อัตลักษณ์ หมายถึง บุคลิกลักษณะที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ วัตถุประสงค์ของคณะ : คู่มือ สมศ.ปรับปรุง พฤศจิกายน 2554) 
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2)  ตัวชี้วัดท่ี 9.3  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่โดดเด่นเป็น
หนึ่งของคณะ (เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่โดดเด่นเป็นหนึ่ง
ของคณะ : คู่มือ สมศ.ปรับปรุง พฤศจิกายน 2554) 

 

ท้ังนี้  การยืนยันข้อมูลอัตลักษณ์ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของคณะ ท่ีจะต้องส่งให้มหาวิทยาลัยนั้น 
ทางมหาวิทยาลัยขอให้คณะกรอกส่งตามแบบฟอร์มท่ีกําหนด ซ่ึงจากแบบฟอร์ม ทางคณะอาจเลือกกําหนดอัตลักษณ์
ของผู้เรียนและเอกลักษณ์ของคณะ ได้เอง หรือเลือกใช้ตามมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

- อัตลักษณ์ของผู้เรียน  คือ “บัณฑิตพร้อมทํางาน (Ready to Work)” 
- เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาวะ : เวชศาสตร์ การเกษตร  

และสมุนไพรในเขตร้อน (Healthy University :  
Tropical Medicine, Agriculture and Herb)” 

 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกําหนดอัตลักษณข์องผู้เรียนและเอกลักษณ์ของคณะ ดังนี ้
 

1)  อัตลักษณ์ของผู้เรียน  ให้ใช้อัตลักษณ์ของคณะ คือ บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คือ เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความสามารถด้านสถาปัตยกรรมในระดับต่าง ๆ  มีแนวความคิด เกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ
ออกแบบ และประสบการณ์ในหน้าท่ีของสถาปนิก เป็นผู้พร้อมด้วยคุณธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มึมนุษย
สัมพันธ์ท่ีดี มีความรอบรู้ ใฝ่รู้ รู้จักตัดสินใจอย่างมีเหตุผล รับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดีของชาติ ท่ีจะนํา
ความรู้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนเมืองและชนบทโดยรวม 

2) เอกลักษณ์ของคณะ  ให้ใช้เอกลักษณ์ของคณะ คือ การบูรณาการวิชาการ ภูมิปัญญา และวิถี
ท้องถิ่น 

 

 3.7 ขอใช้สถานที่คณะเพื่อเป็นที่ทําการสมาคมศิษย์เก่าคณะ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ด้วยคณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดปัจจุบัน มีนโยบายในการปรับเปลี่ยนองค์กร จากชมรมศิษย์เก่า เป็นสมาคมศิษย์เก่า
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Khon Kaen University Architecture Alumni Association) 
ภายในปีการศึกษา 2555 นี้  และโดยที่ในการยื่นจดทะเบียนเป็นสมาคมศิษย์เก่าฯ จําเป็นต้องมีท่ีทําการสมาคมศิษย์
เก่าฯท่ีชัดเจน เพื่อเขียนแผนผังและถ่ายรูปประกอบการขอจดทะเบียนดังกล่าว จงึขอความอนุเคราะห์จากทางคณะฯ 
เพื่อขอใช้อาคารอเนกประสงค์ (สิม) เป็นที่ทําการของสมาคมศิษย์เก่าฯ ในครั้งนี้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบในหลักการ อนุญาตให้ใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งในบริเวณคณะฯ 
เป็นที่ทําการของสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ ส่วนจะเป็นพื้นที่บริเวณใดนัน้ คณะกรรมการประจาํคณะฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า 
ควรเป็นพื้นที่ท่ีสามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวก  และไม่กระทบกับส่วนการเรียนการสอนของคณะฯ นอกจากนี้ ทาง
คณะฯ ควรมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการพื้นที่ การใช้สาธารณูปโภค หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
อื่นของสมาคมฯ  เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสถานที่ท่ีเหมาะสมและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้ต่อไป   โดยในเบื้องต้นนี้ 
เพื่อให้ทางชมรมศิษย์เก่าฯ สามารถยื่นขอจดทะเบียนเป็นสมาคมศิษย์เก่าฯ ได้ จึงอนุญาตให้ระบุพื้นที่บริเวณคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานที่ต้ังของสมาคมศิษย์เก่าฯ ไปพลางก่อน 

 

ระเบียบวาระที่ 4     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

4.1  รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของหลักสูตรต่างๆ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที ่2/2555  เม่ือวันที่ 14 มีนาคม 2555  ฉบับผ่านการรับรองแล้ว 

- 6 -

หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า คณะได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานและฐานะ
ทางการเงินในปีงบประมาณ 2554 หลักสูตรโครงการพิเศษ เพื่อเสนอต่อทางมหาวิทยาลัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร และหลักสูตร ผ.ม. สาขาวิชาการวางแผนภาค
และเมือง  ส่วนท่ีเหลืออีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม นั้น อยู่ระหว่างดําเนินการ หากแล้วเสร็จจะรายงานให้ท่ีประชุมทราบ โดยการนําเสนอข้อมูล
ในรูปกราฟฟิก เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 4.2  รายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของฝ่ายต่าง ๆ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สรุปผลการดําเนินการขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้ 
1) หลักสูตรใหม่  ระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ : 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติอนุมัติให้เปิดหลักสูตรแล้ว และทางคณะจะเปิดรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ในเดือนเมษายนนี้  

2) หลักสูตรใหม่ ระดับปริญญาโท และเอก สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม : 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการร่างหลกัสูตร 

3) หลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง และสาขาวิชา
เทคโนโลยีอาคาร : 

สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีมติอนุมัติหลักสูตรแล้ว และทางคณะจะเปิดรับนักศึกษา
ในเดือนเมษายนนี้  

4) หลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ : 
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แล้ว และจะเสนอกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาในลําดับถัดไป  และคาดว่าจะสามารถเสนอสภา
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อพิจารณาอนมัุติหลักสูตรได้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้ง
ต่อไป 

5) หลักสูตรปรับปรุง ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม : 
ได้ร่างหลักสูตรเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
สําหรับชื่อปริญญานั้น อาจใช้ สถ.บ. (ออกแบบอุตสาหกรรม) ไปก่อน เนื่องจากยังไม่มี
การตราเป็นกฎหมายให้ใช้ชื่อปริญญา ออ.บ. ได้ 

 

มติ  ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5     เรื่องอื่น ๆ 
 

 5.1  การตัดเกรดผลการเรียนของนักศึกษา 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การรับรองผลการศึกษาของนักศึกษา

ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 เพิ่มเติม ในรายวิชา 802 426 การออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อการ
ก่อสร้าง 2  กลุ่ม 1 และ กลุ่ม 2  ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้การรับรองผลการศึกษาในรายวิชาดังกล่าวตามที่เสนอ  
อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมได้ให้ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการตัดเกรดผลการเรียนของนักศึกษาและอื่นๆ  ดังนี้ 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที ่2/2555  เม่ือวันที่ 14 มีนาคม 2555  ฉบับผ่านการรับรองแล้ว 
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1. การตัดเกรดผลการเรียนของนักศึกษา โดยใช้เกณฑ์การตัดเกรดท่ีแตกต่างกัน (อิงเกณฑ์/อิงกลุ่ม) 
ทําให้บางรายวิชามีการกระจายตัวของเกรดผลการเรียนของนักศึกษาผิดปกติเมื่อเปรียบเทียบกับรายวิชาอื่น  ซ่ึง
สาเหตุอาจเกิดจากการที่อาจารย์ใหม่หรืออาจารย์พิเศษบางท่าน ยังไม่เข้าใจระบบการตัดเกรดผลการเรียนของคณะ 
หรือทางหลักสูตรยังไม่ได้ตกลงเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการตัดเกรดท่ีเป็นแนวทางเดียวกัน  นอกจากนี้ ยังมีอาจารย์
ส่วนหนึ่งที่ยังไม่เข้าใจวิธีการเข้าไปกรอกเกรดในระบบใหส้มบูรณ์ด้วย ดังนั้น จึงควรจัดให้มีการประชุม/อบรม ทํา
ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวให้กับคณาจารย์ด้วย   

2.  นอกจากการประชุม/อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์ ตามข้อ 1 แล้ว  ควรจัดให้มีการ
อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์ในด้านอื่นด้วย  เช่น E-learning และบทบาทของอาจารย์ในการเป็น
อาจารย์ท่ีปรึกษาของนักศึกษา เป็นต้น 

 

 5.2  ขออนุมัติกําหนดตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้บรรจุและแต่งตั้งให้ นายเขม

โชต ภู่ประเสริฐ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์  ตําแหน่งเลขที่ 584 สังกัดสายวิชาสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ต้ังแต่วันที่ 27 เมษายน 2547 เป็นต้นมา นั้น เนื่องจากบุคคลดังกลา่วซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ ตําแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้ครบกําหนดสญัญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่ง อาจารย์ 8 ปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 และตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 และครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันพุธท่ี 3 มิถุนายน 
2552 ให้ผ่อนผันหลักเกณฑ์การต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหน่งอาจารย์ สําหรับผู้มีวุฒิ
ปริญญาโท ซ่ึงบรรจุกอ่นวันที่ 1 ตุลาคม 2549 กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหน่งอาจารย์ ภายในระยะเวลา 8 ปี และอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ โดยคณะอาจจ้าง
เป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เงินรายได้ของคณะเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย และสิ้นสุดสัญญาจ้างเมื่อทราบผลการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ หรือสิ้นสุดสัญญาจ้างชั่วคราวตามระยะเวลาที่กําหนด  ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ การกําหนดตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้คณะ เพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยรายนี ้
ในตําแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน 28,400 บาท โดยเริ่มจากวันที่ 27 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 
ด้วย   

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้กําหนดตําแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ จํานวน 1 
อัตรา เพื่อการนี้ได้ตามที่เสนอ   

 

5.3  การจัดงานครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และครบรอบ 25 ปี คณะ 
ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 

2557  จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน จัดกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าว  ประกอบกับ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะครบรอบ 25 ปี แห่งการก่อตั้งคณะ ในปี พ.ศ. 2556  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา
แนวทางการจัดงาน 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวาระดังกล่าวนี้  โดย
ให้ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นว่า กิจกรรมควรประกอบด้วย   

1.  การรวบรวมบทความพิเศษ ซ่ึงเขียนโดยคณาจารย์ของคณะ เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารคณะ
ฉบับพิเศษ (ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556)  ให้ได้ไม่ตํ่ากว่า 25 บทความ โดยเป็นบทความที่ได้มาตรฐานและผ่าน
การพิจารณาแลว้จากผู้ทรงคุณวฒุิ (Peer Review) 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที ่2/2555  เม่ือวันที่ 14 มีนาคม 2555  ฉบับผ่านการรับรองแล้ว 
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2. การประชุมวิชาการ โดยอาจเชิญมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาในลุ่มแม่น้ําโขงเข้าร่วมประชุม
และเสนอผลงานทางวิชาการด้วย    

3.  งาน Open House 25 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เป็นต้น 
 

ท้ังนี้  ท่ีประชุมได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้ หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธาน
คณะกรรมการจัดงานดังกล่าว  โดยให้เสนอชื่อกรรมการท่านอื่น ๆ ซ่ึงอาจประกอบด้วย ผู้แทนจากหลักสูตรต่างๆ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อทางคณะพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการจัดงาน ต่อไป 
 

 5.4  ขอแก้ไขระดับคะแนนการให้สัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน 
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า อาจารย์เจ้าของวิชา 804 702 Research 

Methodology in Urban and Regional Planning  3(3-0-6) Sec.01 ขอแก้ไขระดับคะแนนการให้สัญลักษณ์ I 
เป็นระดับคะแนน ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 ให้แก่นักศึกษาจํานวน 1 ราย เนื่องจากนักศึกษาได้
ปฏิบัติงานครบตามเกณฑ์ท่ีกําหนดแล้ว ตามเอกสารประกอบการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้แก้ไขระดับคะแนนการให้สัญลักษณ์ I เป็นระดับคะแนน
ได้ตามที่เสนอ 
 

 5.5  ขอบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง อาจารย์  
หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า ตามที่คณะได้ขอให้กองการเจ้าหน้าท่ีดําเนินการ

ประกาศรับสมัครผู้มีวุฒิปริญญาเอก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติงานใน
หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มาเป็นระยะเวลายาวนานแล้ว แต่ยังไม่อาจบรรจุบุคคลมาปฏิบติั
หน้าท่ีในตําแหน่งดังกล่าวได้ ทําให้ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
เป็นอย่างย่ิง และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หลกัสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม โดยมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 จึงได้เสนอขอความเห็นชอบจากที่
ประชุมเพื่อขอบรรจุบุคคลภายนอก รายนางสาวกิตติวรรณ์ ไตรรัตนศิริชัย เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงิน
งบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่ง อาจารย์ เลขประจําตําแหน่ง 1703 เนื่องจากเป็นผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบกราฟฟิกและแอนนิเมชั่น ซ่ึงเป็นสาขาวิชาตามความต้องการของคณะ เพื่อการสอนในสายวิชาการ
ออกแบบกราฟฟิกและแอนนิเมชั่น และเป็นผู้ท่ีมีผลการเรียนโดดเด่น โดยสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยา
ศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว จากมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง รวมท้ังยังมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (มีผลสอบ IELTS อยู่ในระดับ 6), ภาษาญี่ปุ่น (จบการศึกษา
คอร์สภาษาญี่ปุ่น 1 ปี) และกําลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัย TAMA ART UNIVERSITY ประเทศ
ญี่ปุ่น ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลัยท่ีมีชื่อเสียงทางด้านศิลปะและการออกแบบอันดับต้น ๆ ของประเทศญี่ปุ่น และมีความ
พร้อมที่จะศึกษาในระดับปริญญาเอก ต่อไปได้ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้เสนอทางมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติการบรรจุ
ผู้สมัครรายนี้เป็นกรณีพิเศษ ตามเหตุผลความจําเป็นของหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ต่อไป 
 

 5.6  อัตราว่างเพื่อรับโอนหรือรับย้ายข้าราชการ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งว่า ตามที่ นายเชวง วิจารณ์ ข้าราชการ ตําแหน่ง อาจารย์  สังกัดสายวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ถึงแก่กรรมลง ทําให้คณะมีอัตราข้าราชการว่างลง จํานวน 1 อัตรา นั้น  ทางคณะจะ
ดําเนินการเพื่อรับโอนหรือรับย้ายข้าราชการมาบรรจุในตําแหน่งที่ว่างลงนี้โดยเร็วต่อไป 
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 5.7 รายงานผลการพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2555 
นายธรรมวัฒน์ อินทจักร เสนอขอให้คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของคณะ ได้มีการเสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรคณะ รอบที่ 1 ประจําปี
งบประมาณ 2555 ให้คณะกรรมการประจําคณะฯ ได้รับทราบด้วย 

ประธาน ในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรองฯ แจ้งว่า ขณะนี้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณา
กระบวนการประเมินในส่วนของบุคลากรสายผู้สอนไปแล้ว โดยยังคงเหลือการดําเนินการในส่วนของบุคลากรสาย
สนับสนุน  อย่างไรก็ตาม จะรับข้อเสนอนี้ไปพิจารณาต่อไป 
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 5.8  การขอความร่วมมือจากสภาคณบดีฯ และสมาคมวิชาชีพ ในการแก้ไขปัญหาร่วม 
นายชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร  เสนอให้ทางคณะนําประเด็นที่เป็นปัญหาร่วมกันของคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ  เสนอต่อสภาคณบดีคณะสถาปตัยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 
หรือสมาคมวิชาชีพ  เพื่อให้มีการร่วมมือกันผลักดันการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น จากการที่
มีผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับการขึ้นบัญชีโดย ก.พ.อ. ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้
ขอกําหนดตาํแหน่งทางวิชาการ จํานวนจํากัด ส่งผลให้การพิจารณาผลงานทางวชิาการของผู้ขอกําหนดตําแหน่งทาง
วิชาการ ล่าช้า  หรือจากกรณีท่ีผลงานทางวชิาชีพ ไม่สามารถนําไปนับเป็นผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนดได้  หรือกรณีท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัดการประกันคุณภาพ ท่ีคณะวิชาจะต้องมีการเผยแพร่งานวิจัยในวารสารที่
มี impact factors ซ่ึงสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์มีข้อจํากัดในเรื่องนี้  เป็นต้น  

ประธานแจ้งว่า สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย เคยมีการปรึกษาหารือกันใน
เรื่องเหล่านี้ และกับ ส.ก.อ. แต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จในการแก้ไขปัญหา 
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5.9 การลดค่าใช้จ่าย 
เลขานุการคณะ แจ้งว่า เนื่องจากในปีงบประมาณ 2555 ทางสํานักงานคณบดีมีงบประมาณจํากัด  

ดังนั้น จึงจะลดค่าใช้จ่ายบางส่วนลง เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสําหรับการประชุมต่างๆ ซ่ึงใช้จ่ายจาก
งบประมาณในส่วนความรับผิดชอบของสํานักงานคณบดี และขอความร่วมมือจากหลักสูตรต่างๆ  ดูแลการถ่าย
เอกสารให้เป็นไปตามความจําเป็นและโดยประหยัดด้วย  
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เลิกประชุมเวลา   16.45 น.  

        
(นางอโนชา  นนทคุปต์) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 

นางอโนชา นนทคุปต์ 
นางกาญจนา  จนัทรสมบัติ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 
 


